

Số : 44.3./TC-STNMT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc đăng tải thông tin liên quan đến ông Đặng Thanh Việt, bà Trần Thị Trúc Phương.

Vừa qua, một vài quý báo có đăng tải thông tin liên quan một vài viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh như trường hợp của ông Đặng Thanh Việt, bà Trần Thị Trúc Phương. Trong đó, thông tin được đăng tải là các thông tin do các viên chức trên cung cấp được biên tập theo hướng biện hộ cho các viên chức, thông tin đăng tải chưa đầy đủ, chính xác, bị cắt xén hoặc chưa được kiểm chứng dẫn đến việc bạn đọc suy diễn sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh nói riêng và các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh nói chung. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có thông tin phản hồi chính thức đến các báo này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin thông tin đến quý báo như sau:

Trường hợp của ông Đặng Thanh Việt, bà Trần Thị Trúc Phương là những viên chức công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình công tác, ông Việt, bà Phương có vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật như ông Đặng Thanh Việt có vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, về chuyên môn nghiệp vụ, nội quy quy chế cơ quan..., bà Trần Thị Trúc Phương có vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, về chuyên môn nghiệp vụ. Những vi phạm pháp luật của ông Việt, bà Phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã tổ chức xem xét kỷ luật đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng, trong đó ông Việt bị xử lý buộc thôi việc, bà Phương bị xử lý cách chức.

Liên quan đến vụ việc bị xử lý kỷ luật của mình, ông Việt, bà Phương đã có khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều cơ quan chức năng và đã được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kết luận chính thức, trong đó nêu rõ là tất cả các tố cáo đều là sai, không có cơ sở. Còn việc khiếu nại của bà Phương, việc khởi kiện của ông Việt, các cơ quan chức năng đang xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Việt, bà Phương vẫn tiếp tục gửi đơn thư tố cáo (gồm cả tố cáo nặc danh, mạo danh) đến các báo trong đó có những nội dung bịa đặt, vu khống nhằm bôi nhọ lãnh đạo.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin gửi các thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí để tham khảo. Nếu cần thông tin chính xác liên quan đến vụ việc, xin liên hệ trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 606, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 066.3814.750, Email: [sotnmt@tayninh.gov.vn](mailto:sotnmt@tayninh.gov.vn), Website: <https://sotnmt.tayninh.gov.vn>. Trân trọng./

Nơi nhận:

- Các cơ quan báo chí;
- UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTr.



